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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๓ วันที ่๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
--------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์วิทยา จันทร์ศิลา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕ รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมพร จองค า  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. อาจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรรกพร สุขเกษม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดก าเหนิด   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๑๕. รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
๒. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายสมจิตร ลิ้มลือชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๗. อาจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ บัวเทศ   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล    ประจางานเลขานุการ 
๓. นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย์    ประจางานเลขานุการ
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๑. มหาวิทยาลัยไม่ควรเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย  

๒. น าข้อมูลเพื่อยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดียวกันนี้ ที่ผ่าน
การอนุมัติจาก สกอ. มาใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตรที่น าเสนอครั้งต่อไป  

๓. หากหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ไม่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ สามารถใช้หลักสูตรเดิมไป
ก่อน หรือปรับปรุงรายวิชาการจัดการเป็นวิชาเลือกแทน  

 
๕.๓ การพิจารณา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2563)  
 

ประเด็นพิจารณา ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
 

มติที่ประชุม ยังไม่อนุมัติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ตามท่ีเสนอ โดยให้ไปปรับปรุงดังนี้  

๑. ไม่ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรเดี่ยว  
๒. ให้ด าเนินการควบรวม โดยก าหนดให้เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือ

วิทยาศาสตร์ศึกษาโดยแยกเป็น แขนงฟิสิกส์ และเพ่ิมเติมอีก 1 แขนงรายวิชาอย่างน้อย 2 แขนง โดยให้ไป
ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าสามารถด าเนินการได้อย่างไร 

 
๕.๔ การพิจารณา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2563)  
 

ประเด็นพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
(4 ป)ี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) (หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ตามที่เสนอ โดยเปิดรับนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และให้
ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้  

๑ . ให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันข้ามคณะ  ในส่วนของอาจารย์ผู้ สอนภาษาจีนของ  คณะ
มนุษยศาสตร ์เพ่ือให้นักศึกษาได้พบอาจารย์หน้าใหม่ๆ ต่างคณะ สร้างบรรยากาศในการเรียน  

๒. วัตถุประสงค์ในหน้าที่ ๖ มีมากเกินไป ให้ปรับปรุงให้กระชับ สอดคล้อง โดยวัตถุประสงค์
ที่เขียนให้เชื่อมโยงกับรายวิชาสอน  

๓. แก้ไขแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จในระยะ ๕ ปี ในหน้าที่ ๑๑ จากเดิม 60 คน เป็น 
30 คน  

๔. ให้แก้ไขอาจารย์ประจ า ในหน้าที่ 24 ในล าดับที ่5 นายมนตรี หลินภู ซ้ ากับในหน้าที่ 26 
ล าดับที ่18 ให้แก้ไขให้ถูกต้อง 
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๕. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรให้

ถูกต้องครบถ้วน  
 
๕.๕ การพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  

(4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
 

ความเป็นมา  
มหาวิทยาลัย ได้ด า เนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชรเรื่องระบบและกลไกการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงขอนาเสนอเพ่ือพิจารณา 
(ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
โดยรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม)  

 
ประเด็นพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา 

อุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
 
มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา 

อุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) และให้ไปปรับปรุงแก้ไขดังนี้  
๑. มหาวิทยาลัยควรมีแผนวิชาการด้านการจัดท าหลักสูตรใหม่ มีการวิเคราะห์ จุดคุ้มทุน 

บริบทความจ าเป็น มีระบบ และกลไกลเพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพ  
๒. ไม่ควรด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรเดี่ยว ให้ไปควบรวมหลักสูตร ให้เป็น 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม แยกเป็นวิชาเอก เป็นวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ วิชาเอก
วัสดุศาสตร์ วิชาเอกไฟฟ้า อย่างน้อย ๒ วิชาเอก แต่ละวิชาเอกไม่เกิน 30 หน่วยกิต 
 

ในระเบียบวาระที่ ๕.๖ เลขานุการสภา ขออนุญาตให้ นายภาณุพงศ์ สืบศิริ ผู้อ านวยการ 
กองนโยบายและแผน เป็นผู้นาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 

๕.๖ การพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ เงินคงคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) 

 
ความเป็นมา  
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 วาระที่ 5.6 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 97,672,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของการประมาณการรายรับระหว่างปี ทั้งนี้มี
การขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติมโดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นเงินคงคลังโครงการ
จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 4,740,660 บาท และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2562 
วันที่ 19 ธ.ค. 2562 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ เงินคงคลัง (ครั้งที่ 1) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 2,424,300 บาท และอนุมัติ
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ระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

๑. การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ด้วยงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดจัดให้มีการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรแม่สอด จังหวัดตาก 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   ปิดประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น. 

 
 

  (นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา)     (รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน) 
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม      เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


